



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานฯ โทร.๕๐๕๙

ที่ ทส ๑๖๑๐.๑๔๘/๒๖๔๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการอภิปรายการประชุมวุฒิสภา ประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

เรียน หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์

หัวหน้าโครงการฯ ทุกโครงการ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๒๒/ว๑๘๕๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการอภิปรายการประชุมวุฒิสภา ประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ เรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

(นายพัฒนพงษ์ สมิทธิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
เลขรับ 4182  
วันที่ ๖ ก.ค. ๖๓  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙, ๕๐๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๑๙๕๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลผลการอภิปรายการประชุมวุฒิสภา ประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานฯ  
เลขรับ 745  
วันที่ 7 ส.ค. 63  
เวลา

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๒๐๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปลผลการอภิปรายการประชุมวุฒิสภา ประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

(นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล)  
เลขาธิการสำนักโครงการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน ผอ. สดท  
เพื่อโปรดพิจารณา  
เห็นควรขอรับสำเนาเอกสาร

อนท  
๖ สด๖๓

(นางสาววราภรณ์ มากสวัสดิ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร



<https://bit.ly/2XmG4fi>

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- ผอ. รศ. ดำเนินการ. มอว สดท -

(นายศุภชัย ช่างเสริม)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ (นายสุวิทย์ สมิทธิพันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

อนท  
Inch  
๕

สรุปประเด็นการอภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒  
และการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

วันที่อภิปราย/ผู้อภิปราย	ประเด็นอภิปราย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (ประธานกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)	ข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ และการติดตาม เร่งรัด ใน ระยะต่อไป ๑. การกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วน (Big Rock) ดังนี้ ๑.๑ ด้านทรัพยากรทางบก เสนอให้เป็น Big Rock จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) การเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย (๒) การแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินป่าไม้ (คนอยู่กับป่า)	สสป. สคร. สศม. สจช. สจด.
	๑.๔ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (๑) จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลาง เป็นระดับชาติ (National Bio Bank) (๒) จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับ ชุมชน (Community Bio Bank)	สวพ. สวพ.
	๑.๖ ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เร่งรัดการออกกฎหมาย ทั้งอนุบัญญัติ และพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สกม.
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลเอก โปฏก บุนนาค สมาชิกวุฒิสภา (ประธานคณะอนุ กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การ ปฏิรูปประเทศและการ จัดทำและดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๕)	ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑. เร่งรัดให้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๕ ฉบับ และ ออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม เช่น (๑) พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.บ.ป่าสงวน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙	สกม. สจช.
	๒. ต้องมีการปฏิรูปด้านโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐให้ ทันสมัย เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน โดยให้ ความสำคัญกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและมี การประสานการดำเนินการระหว่างหน่วยงาน	กพร.
	๓. ต้องสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก และการรณรงค์ให้รัฐและ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า อย่างมีส่วนร่วม ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน	สปพ. สสป. สคร. สศม. สจช.

วันที่อภิปราย/ผู้อภิปราย	ประเด็นอภิปราย	หน่วยงานรับผิดชอบ
	๔. ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลร่วมกัน	ศทส. สจต.
	๕. ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยนำศาสตร์พระราชาร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	สคร.
	๖. ใช้กลไกการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน (ให้ประชาชนมีส่วนร่วม)	สจช.
	<b>มาตรการเร่งรัด</b> ๑. เร่งรัดให้มีการปรับปรุง ผลักดันกฎหมาย ออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ๒. เร่งรัดเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าในเมือง และพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย	สกม. สจช. สศม. สสป.
	<b>ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการปฏิรูปประเทศ (ระยะ ๓ เดือน) ในการรายงานครั้งต่อไป</b> ๑. ความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายและอนุบัญญัติ ๒. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย ๓. การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการบุกรุกป่าของประชาชน	สกม. สจช. สสป. สคร. สศม. สจช. สจต.
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา	<b>๑. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้แบบบูรณาการ</b> ๑.๑ ปัจจุบันมีประชาชนอาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวนมาก ซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าในการทำการเกษตรมาอย่างยาวนาน และที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพียงแต่ชะลอปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าเท่านั้น โดยการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองพื้นที่จะใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก เห็นควรให้ภาครัฐใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง	สจต.
	๑.๒ ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ภาครัฐควรหาแนวทางให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาอย่างยาวนาน สามารถอาศัยพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้โดยไม่ผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมา และอาจมีมาตรการให้ประชาชนปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตให้เช่า โดยกำหนดเงื่อนไขการเช่าพื้นที่และภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกทางหนึ่ง โดยที่รัฐไม่ต้องเสี่ยงงบประมาณและจ้างคนดูแล	สปป. สจต.

สรุปการประชุมอภิปรายวุฒิสภาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประจำปี ๒๕๖๒ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

วันที่อภิปราย/ผู้อภิปราย	ประเด็นอภิปราย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ สมาชิกวุฒิสภา (ผู้แทนคณะกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)</p>	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>๑.๑ โครงการขนาดเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสนับสนุนให้มีโครงการฝายชะลอน้ำ (Check Dam)</li> <li>- การขยายแผนงานและงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทาน</li> <li>- ส่งเสริมโครงการร่วมกับภาคประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่ในลักษณะโครงการร่วม</li> </ul>	<p>สสป. สจข. สผส.  สสป. สจข.</p>
<p>๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก โปฏก บุนนาค สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ ปฏิรูปประเทศ และการ จัดทำและดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. พัฒนาให้มีฐานข้อมูล เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้โดยตรง สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการได้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เร่งรัดมาตรการป้องกันและการจัดการไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย</p> <p>๔. ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน  ทุกหน่วยงาน  สปฟ.  สสป. สคร.</p>

วันที่อภิปราย/ผู้อภิปราย	ประเด็นอภิปราย	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑.๓ เห็นควรให้หน่วยงานสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประชาชนครอบครองมายาวนาน ว่ามีจำนวนเท่าไร ประชาชนที่ครอบครองก็ครัวเรือน จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง ส่วนพื้นที่ป่าที่เหลือให้ดำเนินการกำหนดเป็นเขตอุทยาน วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ มีการจัดทำแนวรั้วกำหนดพื้นที่ที่ห้ามบุกรุกให้ชัดเจน เมื่อดำเนินการครบถ้วนให้กำหนดสัญญาการเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประชาชนครอบครองทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง รัฐสามารถกำหนดรายละเอียดในสัญญาการเช่า และสามารถเพิกถอนสิทธิการเช่าได้</p>	<p>สจด.</p>